

Câu Hỏi Thường Gặp

Chúng tôi đã lắng nghe những quan ngại từ cộng đồng về tác động có thể xảy ra của các quy định về nhập cư. Để giúp giải quyết những quan ngại này, chúng tôi cung cấp những thông tin dưới đây. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo đảm các trường học là môi trường thân thiện và an toàn, nơi tất cả học sinh đều được chăm sóc và yên tâm học tập, bất kể nguồn gốc chủng tộc, dân tộc, tôn giáo hay tình trạng nhập cư.

Hỏi: Trẻ nhập cư không có giấy tờ có thể theo học tại Khu Học Chánh SAISD không?

Đáp: Có thể. Các khu học chánh công lập như SAISD có nghĩa vụ tiếp nhận tất cả học sinh bất kể tình trạng nhập cư mà không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia của các em.

Hỏi: Các trường trong Khu Học Chánh SAISD có yêu cầu thông tin về tình trạng nhập cư của trẻ khi ghi danh không?

Đáp: Không. Khu Học Chánh SAISD không thu thập hoặc lưu giữ thông tin về tình trạng nhập cư của học sinh hoặc người thân trong gia đình các em.

Hỏi: Liệu Khu Học Chánh SAISD có chia sẻ tình trạng nhập cư của học sinh với các viên chức nhập cư liên bang không?

Đáp: Chúng tôi không thu thập nên cũng không chia sẻ những thông tin này. Dữ liệu nhận dạng khác của học sinh chỉ được chia sẻ nếu chúng tôi có văn bản chấp thuận của phụ huynh hoặc nếu có trát lệnh hợp lệ của tòa án yêu cầu cung cấp thông tin. Trong trường hợp đó, luật pháp liên bang yêu cầu chúng tôi phải nỗ lực hợp lý để thông báo trước cho phụ huynh về việc tuân thủ trát lệnh của tòa, để quý vị sẽ biết trước về ý định tuân thủ của chúng tôi, trừ khi tòa án ra lệnh cho SAISD không được tiết lộ thông tin.

Hỏi: Khu Học Chánh SAISD sẽ làm gì nếu nhận được yêu cầu từ các nhân viên di trú liên bang yêu cầu vào trường để nói chuyện với một học sinh cụ thể?

Đáp: Ban giám hiệu Khu Học Chánh SAISD sẽ tuân thủ chính sách của SAISD về việc thẩm vấn học sinh bởi cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan có thẩm quyền hợp pháp khác theo quy định tại GRA (ĐỊA PHƯƠNG). Các hướng dẫn này bao gồm việc xác minh và ghi chép theo dõi về người phỏng vấn và nỗ lực thông báo cho phụ huynh. [Nhấp vào đây để xem chính sách GRA \(ĐỊA PHƯƠNG\)](#). Ngoài ra, cho đến khi giải quyết được thêm nhiều thắc mắc ở cấp độ quốc gia, các viên chức SAISD đã được ủy quyền tìm kiếm tư vấn pháp lý cho từng trường hợp cụ thể. Điều này nhằm bảo đảm rằng học khu tuân thủ tất cả các luật và chính sách hiện hành, đồng thời bảo vệ các quyền hợp pháp của học sinh cũng như các quyền của cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ. Chính sách của chúng tôi là chỉ cho học sinh ra về cùng với người giám hộ hoặc người liên lạc khẩn cấp.

Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể đón được con tôi?

Đáp: Nhà trường sẽ liên lạc với tất cả những người liên lạc khẩn cấp. Điều quan trọng là phải cập nhật thông tin này để nhà trường không gặp phải tình huống số điện thoại không hoạt động hoặc không có thông tin liên lạc khẩn cấp. Học khu sẽ nỗ lực hết sức để tìm người giám hộ hoặc người liên lạc khẩn cấp. Nếu không thể thực hiện được việc này trong thời gian hợp lý, khu học chánh phải liên hệ với Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em.

Hỏi: Liệu Khu Học Chánh SAISD có hỗ trợ những cuộc đột kích với các viên chức di trú không?

Đáp: Không, các khu học chánh không có nghĩa vụ pháp lý phải thực thi các luật về nhập cư.

Hỏi: Có trường học trực tuyến nào con tôi có thể theo học không?

Đáp: Khu Học Chánh SAISD không cung cấp lựa chọn học trực tuyến nhưng có những tổ chức khác cung cấp các nhóm học tập trực tuyến hoặc học tại nhà.

Hỏi: Nếu không cho con tôi đến trường, tôi sẽ phải đối mặt với những hậu quả gì?

Đáp: Học sinh sẽ bị coi là trốn học nếu vắng mặt không phép 10 ngày trở lên trong vòng sáu tháng. Học sinh cũng bị coi là trốn học nếu nghỉ học ba ngày trở lên mà không có lý do trong vòng bốn tuần. Học sinh trốn học có thể bị đưa ra tòa án vị thành niên. Nhà trường sẽ liên hệ với các gia đình để xác định nguyên nhân khiến học sinh thường xuyên vắng mặt và cung cấp hỗ trợ cho gia đình. Để biết ví dụ về các trường hợp vắng mặt có phép và không phép hoặc để biết thêm thông tin về luật bắt buộc đi học và quy tắc 90%, [hãy truy cập trang Attendance \(Chuyên Cần\) của học khu.](#)

Hỏi: Khu Học Chánh SAISD sẽ làm gì để bảo đảm không có học sinh nào bị phân biệt đối xử hoặc quấy rối?

Đáp: Học khu có các chính sách cấm phân biệt đối xử, bao gồm quấy rối học sinh hoặc nhân viên SAISD dựa trên chủng tộc, màu da, dân tộc, văn hóa, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, giới tính, bản dạng giới, biểu hiện giới, khuynh hướng tính dục, ngoại hình, tình trạng nhập cư/tình trạng công dân, ngôn ngữ mẹ đẻ, tình trạng kinh tế xã hội, khuyết tật hoặc bất kỳ cơ sở nào khác bị luật pháp nghiêm cấm.

Hỏi: Tôi nên làm gì nếu muốn hiểu rõ hơn về các quyền nhập cư của mình?

Đáp: Chỉ có luật sư di trú được cấp phép mới có thể cung cấp cho quý vị lời khuyên chính xác về tình trạng di trú và cách thức quý vị có thể theo đuổi các quyền hợp pháp của mình. Vui lòng truy cập <http://saisdcares.net> để biết thêm thông tin.

Câu Hỏi Thường Gặp bổ sung dành cho nhân viên Khu Học Chánh SAISD:

Hỏi: Học khu sẽ xử lý như thế nào trong tình huống học sinh gặp khủng hoảng do cha/mẹ hoặc người giám hộ bị trục xuất hoặc bị giam giữ?

Đáp: Ban giám hiệu hoặc cố vấn học đường trước tiên phải xác minh bằng cách liên lạc với cha/mẹ, người giám hộ hoặc các thành viên gia đình khác được liệt kê trong thông tin liên lạc khẩn cấp của học sinh. Nếu ban giám hiệu không thể liên lạc được và học sinh bị bỏ lại trong khuôn viên trường, ban giám hiệu nhà trường sẽ liên lạc với Sở Cảnh Sát SAISD để cố gắng tìm kiếm một người thân trong gia đình trẻ. Nếu không thể tìm được người thân nào trong gia đình hoặc người được liệt kê trong danh sách liên lạc khẩn cấp, cảnh sát sẽ liên lạc với Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em. Cố vấn học đường sẽ đưa ra những lời khuyên trong thời gian này.

Hỏi: Trường học có thể phân phối các tài liệu cho học sinh từ một tổ chức bên ngoài không?

Đáp: Theo chính sách GKDA Local của học khu, các tài liệu không phải của nhà trường trước tiên phải được nộp cho người được Giám Đốc Học Khu chỉ định – [bộ phận Gắn Kết Gia Đình và Cộng Đồng](#) – để xem xét trước khi được phép mang vào và phân phát trong trường.

Hỏi: Có chính sách nào dành cho một tổ chức bên ngoài yêu cầu sử dụng cơ sở vật chất của học khu?

Đáp: Các yêu cầu cần được gửi thông qua [biểu mẫu yêu cầu hỗ trợ Cơ Sở Vật Chất](#).

Hỏi: Nhân viên Khu Học Chánh SAISD có được phép tham gia các hoạt động chính trị liên quan đến những sự kiện trong nước hay không?

Đáp: Nhân viên Khu Học Chánh SAISD có thể tham gia các hoạt động chính trị vào thời gian rảnh của mình.

Hỏi: Giáo viên có thể đưa các sự kiện hiện tại vào giáo án hay không?

Đáp: Giáo viên có thể thảo luận về các sự kiện thời sự trong các nghiên cứu xã hội, các lớp học về chính phủ hoặc xã hội học của mình, xem xét cách thức các hoạt động chính trị diễn ra và các quan điểm khác nhau hiện có. Điều quan trọng là giáo viên không nên đưa ra quan điểm cá nhân mà phải dẫn dắt một cuộc thảo luận cởi mở. Hiểu rằng học sinh, gia đình và nhân viên có thể có những quan điểm chính trị khác nhau, giáo viên sẽ bảo đảm rằng mọi bài giảng đều tuân thủ các tiêu chuẩn của tiểu bang, các giáo án đều được phê duyệt trước, và môi trường lớp học luôn là nơi an toàn và tôn trọng lẫn nhau. Mọi cuộc thảo luận cần phải tôn trọng những quan điểm khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy xem [Quy Định Hành Chính E-16](#).